



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

.....
ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับ
สมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๗ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
๓-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ยื่นสมัครได้ยื่น
และรับรองตนเองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ และวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ยื่นสมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความ
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	ตำแหน่ง	ส่วนราชการ	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร
๑	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๗๐๗๖๙	๑.น.ส.เรืองระวี เรืองกิจธนาวงษ์ ๒.นายเอื้อการย์ บุตรโพธิ์ศรี
๒	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๗๐๗๗๐	๑.นายเนรมิต ทิพย์สมบัติ
๓	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน	๗๐๘๐๐	๑.นางพูนศิริ อุบลเลิศ
๔	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาลสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล	๗๐๘๗๐	๑.น.ส.นิลวรรณ อุ่นคำ ๒.นางกมลทิพย์ กำจรเมฆกุล
๕	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล	๗๐๘๔๗	๑.นางณัฏฐิญา จินดากุล ๒.นางอรุณี พัวโสพิศ
๖	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มการพยาบาล	๗๐๘๗๙	๑.น.ส.สุวรรณา ภูบุญเต็ม
๗	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล	๗๑๐๘๖	๑.นางอารี ศาสตราวหา ๒.น.ส.บวรลักษณ์ อินทรประจง

กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

วัน/เดือน/ปี	การรายงานตัว
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทุกรายไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้ออารีย์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลรายใดไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้